



ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
เรื่อง การเฝ้าระวังสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

ตามที่มีการรายงานสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ว่าพบผู้ติดเชื้อที่พักอาศัย และประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร นั้น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงเห็นสมควรให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการดังนี้

๑. ครูประจำชั้นสำรวจนักเรียนที่มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาครหรือเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ หรือหากนักเรียนที่มีการสัมผัสกับกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ขอให้แจ้งข้อมูลกับงานอนามัยโรงเรียน

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่พักอาศัยหรือครอบครัวที่มีประวัติการเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร ให้หยุดเป็นกรณีพิเศษและงดเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนโดยไม่ถือเป็นวันลา ๑๔ วัน นับแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ โดยพักอาศัยที่บ้าน สังเกตอาการของตนเอง ตามประกาศการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์และกำหนดภาระงานตามความเหมาะสม

๓. นักเรียน ที่พักอาศัยหรือครอบครัวที่มีประวัติการเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร ให้หยุดเป็นกรณีพิเศษและงดเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนโดยไม่ถือเป็นวันลา ๑๔ วัน นับแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ โดยพักอาศัยที่บ้าน สังเกตอาการของตนเอง ตามประกาศการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ให้มีการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ กับครูประจำวิชาและศึกษาเรียนรู้จากสื่อตามที่ครูประจำวิชากำหนด หรือศึกษาด้วยตนเอง

๔. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อในโรงเรียน ผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ณ บริเวณประตูเข้า-ออก ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง พร้อมสแกนคิวอาร์โค้ดแพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้าออก

๕. โรงเรียนจัดเป็นพื้นที่ควบคุม ขอความร่วมมือจากทุกคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนและงดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นทุกประเภท และให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

จึงขอประกาศเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ